

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng cho biết, trong thời gian này phòng, chống dịch bệnh COVID-19, Chính phủ Việt Nam đã triển khai nhiều biện pháp linh hoạt phù hợp thực tiễn và diễn biến dịch bệnh trong từng thị trường; quan tâm “Zero COVID” sang thích ứng an toàn, linh hoạt; ngành thi ban hành nhiều nghị quyết, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và người dân chủ nhân hàng bị dịch COVID-19. Các địa phương vì vậy cũng đã sẵn sàng tâm thế bước vào giai đoạn phục hồi kinh tế. Hội nghị gặp gỡ Hoa Kỳ lần này có ý nghĩa thiết thực nhằm hỗ trợ doanh nghiệp thích ứng linh hoạt phục hồi kinh tế sau Covid-19. Thứ trưởng cũng giới thiệu các doanh nghiệp Hoa Kỳ đã đang hành cùng Chính phủ Việt Nam trong chống dịch bệnh, thông qua việc vận động Chính phủ Hoa Kỳ ủng hộ cấp thị vaccine cho Việt Nam. Ngành thi, bày tỏ mong muốn cùng ngành doanh nghiệp Hoa Kỳ tiếp tục hợp tác mạnh mẽ vì các bộ ngành, địa phương Việt Nam, ngành thi và trực tiếp tham gia tiến trình phát triển quan hệ hai nước trong thời gian tới.



Qung cnh Hi ngh

Trong buổi hội thảo, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng đã chia sẻ những kinh nghiệm phòng, chống dịch và thích ứng an toàn vì COVID-19; cùng thảo luận, trao đổi, đưa ra giải pháp phục hồi kinh tế, chia sẻ những khó khăn, thách thức, tìm kiếm những hợp tác cùng có lợi, cùng thực hiện chín lòng thiu qu, và duy trì chuỗi cung ứng và phát triển kinh tế hậu đại dịch COVID-19 tại khu vực kinh tế phía Nam.

Lãnh đạo các tỉnh, thành phố như Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Long An, và Nghệ An... qua hội thảo đã chia sẻ những kinh nghiệm phòng, chống dịch và thích ứng an toàn vì COVID-19; cùng thảo luận, trao đổi, đưa ra giải pháp phục hồi kinh tế, chia sẻ những khó khăn, thách thức, tìm kiếm những hợp tác cùng có lợi, cùng thực hiện chín lòng thiu qu, và duy trì chuỗi cung ứng và phát triển kinh tế hậu đại dịch COVID-19 tại khu vực kinh tế phía Nam.

Phát biểu tại Hội thảo, Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Thị Kim Yến cho biết, Nghệ An có các chủ đề dịch vụ chính trị trong lĩnh vực nhân bản hàng ngày của phát triển kinh tế - xã hội. khôi phục du lịch và phát triển kinh tế, và Nghệ An đã và đang thực hiện các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát dịch bệnh. Thành phố luôn tập trung làm tốt công tác tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân. Hiện nay, đã có 99% người trên 18 tuổi tiêm mũi 1, hơn 70% người trên 18 tuổi đã tiêm mũi 2, 99% trẻ từ 14 tuổi trở lên đã tiêm chủng. Việc tổ chức tiêm chủng vắc-xin nhanh và triển khai nhiều chính sách hỗ trợ doanh nghiệp như miễn giảm chi phí mặt bằng, thuê, hỗ trợ doanh nghiệp xét nghiệm, hàng ngày, hỗ trợ phòng, chống Covid-19 từ sản xuất, ... là ưu tiên hàng đầu của tỉnh Nghệ An khôi phục sản xuất, bổ sung chuỗi cung ứng hàng hóa trong và ngoài nước.



Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Thị Kim Yến phát biểu tại Hội nghị

Phó Chủ tịch Ngô Thị Kim Yến cho biết Hoa Kỳ là một tác nhân quan trọng của thành phố trên nhiều phương diện, như: thương mại, đầu tư, du lịch, ngoại giao, văn hóa. Vì vậy, thành phố mong muốn thu hút các nhà đầu tư Mỹ vào sản xuất trên các lĩnh vực công nghệ cao, công nghệ thông tin tập trung, công nghiệp hỗ trợ công nghệ cao, logistics tại Đà Nẵng.

Duy Hòa